

สำหรับปี 2010/2011 คาดว่า ผลผลิตน้ำตาลของเม็กซิโก จะมีจำนวนทั้งสิ้น 4.8 ล้านตัน

อินเดีย

ประเด็นเรื่องการขอให้กำหนดภาคนำเข้าน้ำตาลของภาคเอกชนอินเดีย ยังไม่ได้รับการขานตอบจากรัฐบาล เนื่องจากทางการต้องการทราบปริมาณผลผลิตน้ำตาลที่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจก่อนว่าปริมาณน้ำตาลในประเทศมีเพียงพอและไม่ตึงตัว เพราะเกรงว่า จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเรื่องราคาน้ำตาลแพงขึ้น เพราะขณะนี้ กำลังใกล้ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของอินเดีย เช่น เทศกาลรอมฎอนของมุสลิม และเทศกาลอื่น ๆ ของชาวฮินดู เป็นต้น

ในเรื่องนี้ ภาคเอกชนให้ข้อมูลว่า ราคาน้ำตาลทรายขายนำเข้าจะอยู่ที่ 25-26 รูปีต่อกก. และน้ำตาลทรายดิบนำเข้าจะอยู่ที่ 410-420 เหรียญสหรัฐต่อดัน ซึ่งจะสูงกว่าราคาในประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องตั้งกำแพงภาคนำเข้าไว้ 30-40%

โรงงานน้ำตาลขณะนี้ลดการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ ทั้งนี้ ที่ราคาในตลาดโลกสูงใจ เพราะราคาน้ำตาลทรายดิบเมื่อรีไฟน์แล้ว จะอยู่ที่ 24,400 -25,400 รูปีต่อดัน ขณะที่ราคาในประเทศจะอยู่ที่ 25,500 รูปีต่อดัน นอกจากนี้ ยังคาดว่า ราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงอีก

สำหรับภาวะดินฟ้าอากาศขณะนี้ ปรากฏว่า อินเดียได้รับปริมาณฝนจากฤดูมรสุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ปลูกอ้อยหลาย ๆ แห่ง จึงคาดว่า ผลผลิตน้ำตาลจะได้ผลดี ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดปรับตัวลดลง 15-20 รูปีต่อ 100 กก. ทั้งนี้ มีสาเหตุจากการที่รัฐบาลจัดสรรปริมาณน้ำตาลเสรีในเดือนนี้ถึง 1.7 ล้านตันด้วย ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ ราคาน้ำตาล small grade ในตลาด Kolhapur ลดลงมาอยู่ที่ 2,525.55 รูปีต่อ 100 กก.

หนังสือพิมพ์ของอินเดียรายงานว่า พื้นที่ปลูกอ้อยของอินเดียในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 5% เท่านั้น มาอยู่ที่ 4.285 ล้านเฮกเตอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ มีผู้ประเมินว่า พื้นที่ปลูกอ้อยของอินเดียจะเพิ่มขึ้น 10-15% จากปีก่อน เนื่องจากราคาอ้อยและน้ำตาลได้ราคา ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 24-25 ล้านตัน

มาเลเซีย

รัฐบาลมาเลเซียประกาศใช้แผนแม่บท ปี 2011-2015 แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญที่จะค่อย ๆ ลดการอุดหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางรายการ ทั้งนี้ เพื่อไม่บั่นทอนกลไกการค้าในตลาด โดยจะเริ่มที่สินค้าน้ำตาลก่อน เพราะการควบคุมราคาสินค้า และกำหนดราคาโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ทำให้ประชาชนบริโภคเกินจำเป็น และสิ้นเปลืองงบประมาณ เมื่อรัฐบาลให้การอุดหนุนกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป
